

Thông điệp này hiện được đăng bằng tiếng Anh, Nga, tiếng Trung Giản thể, Somali, Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Đến: Các bên liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Triển khai Chiến dịch Impact Oregon



 [ImpactOregon.careers](https://www.impactoregon.org)

Vào đầu tháng Giêng, tôi đã gửi cho quý vị một [thông điệp](#) để giới thiệu trang web mới của chúng tôi, [ImpactOregon.careers](https://www.impactoregon.org). [Impact Oregon](https://www.impactoregon.org) là một trang web tìm việc làm, nơi các nhà cung cấp ODDS và các tổ chức quản lý hồ sơ có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí. Các nhà cung cấp và tổ chức quản lý hồ sơ đã nhiệt tình hưởng ứng trang web này. Chúng tôi đã có hơn 100 tin tuyển dụng. Nếu quý vị là nhà cung cấp hoặc tổ chức quản lý hồ sơ nhưng chưa đăng ký sử dụng trang web này, xin

quý vị vui lòng đăng ký.

Trong tuần này, chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch tiếp cận nhắm vào những người đang tìm việc làm trên khắp tiểu bang Oregon. Quý vị có thể bắt đầu thấy các quảng cáo trên mạng xã hội, mạng internet và radio. Mục đích của chiến dịch này là đảm bảo tất cả những ai đang tìm việc làm tại Oregon đều biết rằng [Impact Oregon](https://www.impactoregon.org) là một nguồn lực hữu ích mà họ có thể sử dụng trong quá trình tìm việc.

Chúng tôi cũng đã tạo một bộ công cụ trực tuyến cho các đối tác của chúng tôi:

<https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served//de4004a.pdf>

Bộ công cụ này có tờ rơi, logo và thẻ truyền thông xã hội cho quý vị sử dụng để chúng tôi quảng bá rộng rãi về Impact Oregon. Tất cả các tài liệu đều đã được dịch sang 11 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ chia sẻ rộng rãi các tài nguyên này và giúp chúng tôi phổ biến thông tin!

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong lúc chúng tôi đang tiếp tục cố gắng nâng cao khả năng nhân sự của mình.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn Phòng Dịch Vụ Khuyết Tật Phát Triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc được đăng trên
[http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx](http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx)

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in chữ lớn, chữ nổi hoặc định dạng khác theo ý muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711.